



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<p>1. แนะนำ รองศาสตราจารย์บรรจบ ภิรมย์คำ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ดำรงตำแหน่งสืบต่อจาก รองศาสตราจารย์อูธร รัตนภักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี</p> <p>2. ประธานฯ มอบพระเครื่องชัยวัฒน์ ให้แก่กรรมการในที่ประชุม จากที่ระลึกงานวันอัฐมรชาชนุสรณ์ ซึ่งบุคลากรและนิสิตได้ไปร่วมงาน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม</p> <p>3. คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ร่วมด้วยอธิการบดีและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 17.40 น. เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงอุทิศกำลังพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวไทย และกราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่ควบคุมความหอมในข้าว โดยสืบเนื่องมาจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบยีนที่ควบคุมความหอมในข้าวและสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกสิทธิบัตรให้เมื่อวันที่ 15</p>	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		<p>มกราคม พ.ศ. 2551 ขณะนี้กำลังดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรของยีนที่ควบคุมความหอมในข้าวในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งทวีปยุโรป เอเชียและออสเตรเลีย</p> <p>4. ข้อคิดเห็นของ ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย : สรุปสาระสนทนากับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ ทำเนียบองคมนตรี</p> <p>5. การจัดทำแผน การบริหารแผน และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนการบริหารมหาวิทยาลัย 2) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 3) การประกันคุณภาพ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) <p>6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอบสนองการศึกษาของชาติ รับนิสิตเข้าศึกษาต่อมากที่สุด โดยมีจำนวนรับทั้งสิ้น 14,022 คน</p> <p>7. หนึ่งรางวัลระบบประกันคุณภาพและสร้างวิถึบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คัดเลือกให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น 1 ใน 8 ของสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2550 โดย รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย” 	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		<p>เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศาสตราจารย์คนแรกของประเทศไทย (ศาสตราจารย์ ดร.จรัส ลิ้มตระกูล) - รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2552 (ศาสตราจารย์ ดร.สายชล เกตุษา และศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์) - รางวัลนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น ประจำปี 2552 (ศาสตราจารย์อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์) <p>8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเลือกเข้าร่วมจัดตั้ง Food Security Center ร่วมกับ University of Hohenheim สหพันธ์รัฐเยอรมัน Deutscher Akademischer Austausch Dienst German Academic Exchange Service (DAAD) และ BMZ</p> <p>9. คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2002/2552 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดอันดับ มหาวิทยาลัย</p> <p>10. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี</p> <p>11. ชมเชยแนวปฏิบัติกรมอบภาพถ่ายแต่แรกในงานของ มหาวิทยาลัย</p> <p>12. คณะวิศวกรรมศาสตร์และกองกิจการนิสิตได้รับคัดเลือกผลงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตจากสำนักงานคณะกรรมการ- การอุดมศึกษา</p> <p>13. สารสาระวิทยุ มก. วิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2552</p> <p>14. แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2552</p>	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		<p>15. อธิการบดีได้มอบนโยบายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดำเนินการสำรวจศักยภาพด้านบุคลากรห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์ ของคณะวิชาและสถาบันในสังกัด มก.</p> <p>16. การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ Maria Curie Sklodowska University, Poland</p> <p>17. ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้จากการประมูลการถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552</p> <p>18. ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาภาพชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยานและองค์ประกอบภูมิทัศน์ช่วงถนนชูชาติ กำภู</p> <p>19. ประธานฯ แจ้งเรื่องที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อครุภัณฑ์ - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ มก. โดยมีหลักการให้การสนับสนุนทางด้านการพัฒนาบุคลากรและจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ โดยคณะสามารถเสนอขอกู้ยืมเงินได้โดยตรงจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในลักษณะภาพรวมของคณะ 	
2	คณะศึกษาศาสตร์	<p>การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาสุศึกษา และนันทนกาลศึกษาไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)</p>	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
3	คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ	<p>การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554) จำนวน 3 หลักสูตรดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสุขภาพ 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตร 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4	คณะเกษตร	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
5	คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์	การขออนุมัติเปิดโครงการปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	
6	คณะศึกษาศาสตร์	การขออนุมัติเปิดหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-พลศึกษา 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-พลศึกษา 5. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกกีฬา	
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติเปิดรายวิชา 01203479 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมขนส่ง	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
		การขออนุมัติปิดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ทีม Skuba ได้เข้าร่วมการแข่งขันในงาน World Robocup 2009 ณ เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลก 3 รางวัลซ้อน เป็นครั้งแรกของการจัด Small-Size League รางวัลที่ได้รับคือ 1) แชมป์โลก World Robocup2009 จากการแข่งขัน Robocup Soccer ประเภท Small Size League 2) รางวัลชนะเลิศ Technical Challenge (รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม) 3) รางวัล Best Extended Team Description Paper (ETDP)	ประธานฯ ได้มีข้อสังเกตว่า กรณีการไปเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานการแข่งขัน ควรจัดทีมสื่อมวลชนไปด้วย และรัฐบาลควรมีแนวทางในการชักจูง/จูงใจให้นักศึกษาที่มีความสามารถได้ทำงานภายในประเทศ และขอเรียนเชิญผู้บริหารร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนิสิตในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมรามาร์คเดนส์	
8	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01357432 การเขียนรายงานภาษาเยอรมัน	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
9	คณะวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติเปิดรายวิชา 01424411 การวาดภาพทางชีววิทยา	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 11) จำนวน 3,890 คน ประกอบด้วย คุยฎีบัณฑิต 44 คน มหบัญชิต 1,932 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 คน และบัณฑิต 1,911 คน	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
11	สำนักทะเบียนและประมวลผล	ขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาของ นางสาวฐนัสชกรณ์ คำรัมย์ และ นายชัชรัตน์ เงินเนื้อดี	
12	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	การขออนุมัติตั้งชื่อ “หอประชุมวิโรจน์พิทักษ์”	อนุมัติ
13	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกล การเกษตรและอาหาร	อนุมัติ โดยไม่มีผลผูกพันกับการจัดสรรอัตรากำลังและงบประมาณ
		ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดเครื่องแบบกลางสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีรูปแบบเดียวกัน และได้เสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้มีการประชุมฝ่ายนิติกรระหว่างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ด้วย
14	กองคลัง	ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552 เป็นงบอุดหนุนทั่วไป	อนุมัติ
15	กองกิจการนิสิต	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเช่าห้องพัก หอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45	
16	คณะกรรมการการศึกษา มก.	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร	
		การจัดทำข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่	ที่ประชุมทราบ
17	คณะสัตวแพทยศาสตร์	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการ การตรวจรักษาสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงพิเศษของศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	อนุมัติ
18	คณะสังคมศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทน-อื่น ๆ ในการบริหารโครงการวิทยาศาสตร์มหบัญชิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) บัญชิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 (ต่อ)		การขออนุมัติให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการ ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
19	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	
20	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก.	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจต่อบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	ที่ประชุมทราบ
21	สำนักงานตรวจสอบภายใน	รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	ที่ประชุมทราบ และมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดผู้ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหาร ความเสี่ยงที่หน่วยงานดำเนินการว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง และการบริหารของมหาวิทยาลัย ประธานฯ มอบสำนักงานตรวจสอบภายในรับนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
22	สำนักงาน ก.พ.ร.	ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใน 2 เรื่องคือ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการพิจารณาปรับคะแนนในตัวชี้วัด 4.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพต่อจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด จากเดิมระดับคะแนน 1 เป็นคะแนน 5 และผลการประเมินของมหาวิทยาลัย คะแนนเต็ม 5 ได้คะแนนเท่ากับ 4.0951 จากคะแนนเดิมเท่ากับ 4.0236 2. สรุปเงินรางวัลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 16,727,868.09 บาท	ที่ประชุมทราบ
23	คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24	สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)	แนวทางการวางระบบประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณ ของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีผลงาน ดีเด่น ของโครงการนวัตกรรมข้าราชการไทยพันธุ์ใหม่ใน สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา (นายวิน สุรเชษฐพงษ์)	ที่ประชุมทราบ
25	ประธานคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดการประชุมสัมมนา อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตร- ศาสตร์ ประจำปี 2552	สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552	
26	คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ การส่งข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์ มือถือ	สรุปการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ส่งข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS)	
27	งานประชาสัมพันธ์ มก.	สรุปการบันทึกรายการ KU Online ประจำเดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2552 รวม 31 ครั้ง สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2552	
28	เลขานุการที่ประชุม	โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง- ศึกษาธิการ ได้ประกาศให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เตรียมความพร้อม การสมัครเพื่อเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกใน “โครงการส่งเสริม การวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิด จึงมีการเลื่อนการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้รวดเร็วและทันตาม ระยะเวลาที่ สกอ. กำหนด จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้องในการดำเนิน โครงการดังกล่าวด้วย	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri

